

# ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว ๔๙๖๓



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๑๐๔๘ จำนวน ๑ ชุด ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) แจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามข้อสั่งการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดเชียงใหม่ขอให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในพื้นที่หรือสถานที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ท่องเที่ยว ให้บูรณาการกลไก ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และท้องถิ่น ร่วมกันป้องกัน และแก้ไขปัญหา รวมทั้งเพิ่มความเข้มข้นในการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนรณรงค์การปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting ในทุกกิจการ/กิจกรรม

๒. ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีบทบาทและอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ/กิจกรรมเสี่ยง กำกับหรือบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด

๓. ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันประชาสัมพันธ์ รณรงค์ขอความร่วมมือ และกำกับดูแลการจัดกิจกรรม ในห้วงเทศกาลต่างๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและปลอดภัยตามมาตรการทางสาธารณสุข

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓



โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๑๐๕๙

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในพื้นที่หรือสถานที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ท่องเที่ยว ให้กระทรวงมหาดไทย บูรณาการกลไกทุกส่วนราชการ/หน่วยงานในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และท้องถิ่น ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้งเพิ่มความเข้มข้นในการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนรณรงค์การปฏิบัติ ตามมาตรการ Covid Free Setting ในทุกกิจการ/กิจกรรม

๒. ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีบทบาทและอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ/กิจกรรมเสี่ยง กำกับหรือบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด

๓. ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันประชาสัมพันธ์ รณรงค์ขอความร่วมมือ และกำกับดูแลการจัดกิจกรรม ในเทศกาลวันวาเลนไทน์ของประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ตามมาตรการทางสาธารณสุข

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงขอให้กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน  
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด  
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร